

Tỉnh Hà Nam trong sạch ất sắc nhiệm vụ chính trị

am phê duyệt Đề án bố trí Công an chính
uy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị
ân. Kết quả, ngay trong quý I/2020, Công an
h Hà Nam đã hoàn thành việc bố trí Công
xã chính quy tại tất cả các xã, là một trong
ững tỉnh hoàn thành sớm nhất việc thực hiện
ề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm
chức danh Công an xã, được Bộ trưởng Bộ
ông an biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao.

Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng,
ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng
nh hoạt Chi bộ thường kỳ; hằng quý tiến
hành đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để
hân rộng những chi bộ làm tốt, rút kinh
ghiệm những chi bộ chưa làm tốt, từ đó
hất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh
oạt chuyên đề được nâng lên; bảo đảm dân
ủ, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao năng
c lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức
đảng viên mới được chú trọng từ khâu
uy hoạch, đến bồi dưỡng tạo nguồn và tổ
hức kết nạp. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ
ông an tỉnh Hà Nam kết nạp được 291
đảng viên mới. Việc phân loại tổ chức đảng
à đảng viên bảo đảm thực chất hơn.

Song song với đó, công tác kiểm tra,
ám sát cũng được Đảng ủy Công an tỉnh
Hà Nam đặc biệt chú trọng, từ năm 2015 đến
ây đã tiến hành 21 cuộc kiểm tra đối với 42
tổ chức đảng, 71 cá nhân; 17 cuộc giám sát
ối với 36 tổ chức đảng và 80 cá nhân các
ồng chí lãnh đạo, kịp thời phát hiện, chấn
những khuyết điểm, tồn tại, góp phần
ây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về
ội mặt của Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam,
ông an các đơn vị, địa phương đã triển
hai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công
c chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và
ây dựng lực lượng. Trong công tác đảm bảo
NQG, các đơn vị thuộc khối An ninh nhân
ân đã đẩy mạnh triển khai các biện pháp
hòng ngừa xã hội; phòng ngừa nghiệp vụ,
ấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt
ộng phá hoại của các thế lực thù địch; tham
mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương
hải quyết triệt để những vấn đề liên quan

đến ANQG, không để xảy ra biểu tình, bạo
loạn, khủng bố, “đột xuất, bất ngờ”, không
để hình thành các “điểm nóng” về ANTT.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống
tội phạm, đã chỉ đạo làm tốt công tác nắm
tình hình, liên tiếp mở các đợt tấn công, trấn
áp tội phạm, đánh trúng, đánh mạnh vào các
loại tội phạm và tệ nạn xã hội; từng bước
nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án.
Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ và Công an
các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai
nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tăng
cường công tác đảm bảo TTATGT, PCCC;
làm tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú và
cấp Căn cước công dân; công tác quản lý
phạm nhân, bảo vệ an toàn các phiên tòa,
các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan
trọng của tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin, cải cách hành
chính trên các lĩnh vực công tác...

Có thể khẳng định, những thành tích mà
lực lượng Công an Hà Nam đạt được trong 5
năm qua đã tạo nên những dấu ấn đậm nét
cho một nhiệm kỳ thành công; là minh chứng
khẳng định cho sự lãnh đạo sáng tạo, tập
trung, toàn diện của Đảng ủy Công an tỉnh
Hà Nam với những chủ trương, quyết sách
đúng đắn, kịp thời. Nhiệm kỳ qua, Công an
tỉnh Hà Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước
phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ
trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống
Pháp cho Đội Công an Thiết Dựng (Ty Công
an Hà Nam); tặng Huân chương Bảo vệ Tổ
quốc hạng Nhì; 5 năm liên tục được Bộ Công
an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc;
1.175 lượt tập thể, 4.215 lượt cá nhân được
các cấp khen thưởng. Đánh giá chất lượng
hàng năm, 100% số tổ chức cơ sở đảng hoàn
thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ Công an
tỉnh Hà Nam luôn đạt danh hiệu trong sạch,
vững mạnh.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác
Công an trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2020
-2025, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng các cấp
trong lực lượng Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục
quản triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu

quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của
ngành, của địa phương về nhiệm vụ công tác
Công an. Tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng
cao hiệu quả các mặt công tác Công an, nhất
là công tác nghiệp vụ cơ bản. Làm tốt công
tác nắm tình hình, tham mưu đúng, trúng và
kịp thời cho Đảng ủy Công an Trung ương,
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam, phối
hợp với các sở, ban, ngành triển khai hiệu quả
các kế hoạch bảo đảm ANQG, giữ gìn
TTATXH, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương. Trong đó, tập trung tham
mưu giải quyết ổn định các vụ việc liên quan
đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo,
không để phát sinh vụ việc phức tạp. Giữ
vững ANTT trên địa bàn tỉnh, trước mắt bảo
đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp.
Kiểm chế, giảm tội phạm hình sự, không để
hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo
kiểu “xã hội đen”; đảm bảo tuyệt đối an toàn
các cơ sở giam giữ. Phát hiện, điều tra kịp thời
các vụ án về kinh tế, tham nhũng, vi phạm
pháp luật về môi trường, tài nguyên và an
toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu lực quản lý
nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực gắn với
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Phấn
đấu hằng năm giảm tai nạn giao thông trên cả
3 tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông
nghiêm trọng; không để xảy ra cháy nổ gây
hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...

Đặc biệt, tiếp tục làm tốt công tác xây
dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ
chức đảng; xây dựng Đảng, xây dựng lực
lượng CAND thực sự trong sạch, vững
mạnh, là những chiến sỹ Công an vừa
“hồng”, vừa “chuyên”. Đồng thời, quan tâm
chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng phong
trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống
chính trị, của các cấp, các ngành và toàn thể
nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo
ANTT. Tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết
giữa Công an với nhân dân; đẩy mạnh các
hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; thi đua làm
nhiều việc tốt phục vụ nhân dân; xây dựng
hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an
trong lòng nhân dân. ■